



สภาเภสัชกรรม (The Pharmacy Council of Thailand)

สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2591 9992 (คู่สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0 2591 9996

Website: <https://www.pharmacycouncil.org> Email: pharthetai@pharmacycouncil.org

สารสภาเภสัชกรรม

เรื่อง สร้างความเข้าใจเรื่องข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการบริการทางวิชาชีพ
เภสัชกรรม พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และแพลตฟอร์ม Telehealth Thailand

จากการที่สภาเภสัชกรรมวาระที่ ๑๐ ได้ตั้งศูนย์พัฒนาการบริการทางวิชาชีพเภสัชกรรมขึ้นในปี ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการพัฒนาการบริการทางวิชาชีพของเภสัชกรทั้งในส่วนของร้านยาและโรงพยาบาล และได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนาการบริการทางวิชาชีพเภสัชกรรม ตามคำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ ๖๒/๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๑. พิจารณาแนวทางพัฒนาการบริการทางวิชาชีพของเภสัชกรทั้งในส่วนของร้านยาและโรงพยาบาล
๒. พิจารณาจัดทำมาตรฐานงานบริการทางวิชาชีพ และวิธีการจัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเภสัชกรให้ มีมาตรฐานเดียวกันในการให้บริการทางวิชาชีพ
๓. ประสานงานกับกองทุนสุขภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเภสัชกรร้านยาหรือโรงพยาบาล ให้ทำงาน เชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพไร้รอยต่อ
๔. ดำเนินการจัดการความรู้ และงานวิจัยด้านการบริการทางวิชาชีพ
๕. อื่น ๆ ตามที่สภาเภสัชกรรมมอบหมาย

ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

จากการดำเนินการในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาการบริการทางวิชาชีพเภสัชกรรมได้มีบทบาทและ ผลงานที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของเภสัชกรทั้งประเทศ ทำให้เกิดการบริการของร้านยาในระบบ หลักประกันสุขภาพหลายบริการ ไม่ว่าจะเป็นการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การดูแลอาการเจ็บป่วย เล็กน้อย โครงการลดความแออัดโมเดล ๓ ตลอดจนงานตั้งคณะทำงานสนับสนุนการทำผลงานเพื่อความก้าวหน้า ของเภสัชกรโรงพยาบาล เป็นต้น

เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สภาเภสัชกรรมวาระที่ ๑๐ จึงมีมติให้ ออกเป็น **ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการบริการทางวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.๒๕๖๗** โดย สภาเภสัชกรรมขอสรุปประเด็นต่างๆเพื่อความเข้าใจแก่สมาชิกดังนี้

๑. **มูลเหตุของการออกข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการบริการทางวิชาชีพเภสัช กรรม พ.ศ.๒๕๖๗** มิใช่เป็นเพียง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการฯ ตามรูปแบบที่เคยตั้งขึ้น ก็ **เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงสร้างการบริหารสภาเภสัชกรรม** โดยให้ศูนย์พัฒนาการบริการทางวิชาชีพ เภสัชกรรม มีบทบาท โครงสร้าง และหน้าที่ที่ชัดเจน ทำให้มีความมั่นใจและเป็นหลักประกันว่า จะมี ผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนางานบริการทางวิชาชีพเภสัชกรรมด้านต่าง ๆ ให้เกิดการพัฒนาดัง นั้นอย่างต่อเนื่องชัดเจน และเพื่อยกระดับวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างแท้จริง **ทำให้การบริการทางวิชาชีพที่มีการ พัฒนาและดำเนินอยู่สานต่อทำงานได้ โดยมีได้ยึดที่ตัวบุคคล** เพราะเมื่อข้อบังคับนี้ออกมา ทางสภาเภสัช กรรม จะต้องกำหนดคุณสมบัติของผู้อำนวยการศูนย์ฯ และจะมีการดำเนินการคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์ฯ ต่อไป ในปี ๒๕๖๘ ซึ่งจะเป็นสมัยสภาเภสัชกรรม วาระที่ ๑๑

ดังนั้นจึงไม่ใช่เป็นการสืบทอดอำนาจแต่อย่างใด

๒. สำหรับอำนาจหน้าที่ของศูนย์ฯ ในด้านการพัฒนาการบริการเภสัชกรรมทางไกล ผ่านแพลตฟอร์ม เทเลเฮลธ์ ประเทศไทย (Telehealth Thailand) นั้น เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสภาเภสัชกรรม ที่พัฒนามาจากการขอทุนวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์กรมหาชน) (เลขที่สัญญา TC (ERP) ๖ /๒๕๖๖) และมีวัตถุประสงค์ทำขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เภสัชกรร้านยาเดี่ยว เภสัชกรโรงพยาบาลและสาขาอื่นๆ มีเครื่องมือในการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล โดยมีต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ อีกทั้งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยด้านไซเบอร์ ดำเนินการทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เพื่อคุ้มครองสิทธิให้ประชาชนและเภสัชกร จึงจำเป็นต้องพัฒนาบนแพลตฟอร์มที่สภาเภสัชกรรมเป็นเจ้าของ โดยไม่ได้มีการนำแพลตฟอร์มดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ส่วนตนแต่ประการใด ทั้งนี้ สมาชิกสามารถเข้าใช้บริการได้โดยสมัครใจ มิได้มีการบังคับให้สมาชิกต้องใช้เพียงแพลตฟอร์มนี้เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเจตนารมณ์ของสภาเภสัชกรรม ที่ดำเนินการต่างๆเพื่อการยกระดับวิชาชีพเภสัชกรรมอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน

สภาเภสัชกรรม

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗